

แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานประกันคุณภาพการศึกษาขอแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้

1. ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับ	ระยะเวลาดำเนินงาน
ระดับหลักสูตร	ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564
ระดับคณะ	ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564
ระดับหน่วยงาน	ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564
ระดับมหาวิทยาลัย	ระหว่างวันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2564

2. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับหลักสูตร ผู้ประเมินจำนวน 3 คน ต้องมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วย

- **ประธานกรรมการ** ต้องเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

- **กรรมการ** ต้องเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

****** ในกรณีที่หลักสูตรนั้นไม่สามารถหากรรมการที่ขึ้นทะเบียนได้ **อนุโลม** ให้เป็นผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้

- **เลขานุการ** เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

ระดับมหาวิทยาลัย ผู้ประเมินจำนวน 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

- **ประธานกรรมการ** ต้องเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จำนวน 1 คน

- **กรรมการ** ต้องเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จำนวน 3 คน

- **เลขาธิการ** เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จำนวน 1 คน

3. การรายงานผล

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รายงานผลโดยใช้ **ปีการศึกษา 2563** (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ระดับหลักสูตร	องค์ประกอบที่ 1 - 6
ระดับคณะ	องค์ประกอบที่ 1 - 5 ยกเว้น องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับหน่วยงาน	องค์ประกอบที่ 1 - 5 ยกเว้น องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับมหาวิทยาลัย	องค์ประกอบที่ 1 - 5 ยกเว้น องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รายงานผลโดยใช้ **ปีงบประมาณ 2563** (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ระดับคณะ	องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับหน่วยงาน	องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับมหาวิทยาลัย	องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์